



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 14 /2567

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy)”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 49 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) โครงการวิจัยตรงตามโจทย์และเป้าหมายของกรอบการวิจัยที่ประกอบไปด้วยการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การพัฒนาหรือยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้นิยามเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบซึ่งนำไปสู่การสร้างกลุ่มเศรษฐกิจระดับพื้นที่ (Economic Cluster) ของเมืองและพื้นที่โดยรอบ 2) ศักยภาพของนักวิจัยที่จะดำเนินการในพื้นที่ และ 3) โอกาสและผลกระทบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
 กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”
 ประจำปีงบประมาณ 2567
 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4807457	การออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียว: จังหวัดชายแดนใต้ อำเภอสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	นางสาวทัชชญา สังขกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2	4807535	เมืองนั้ง นครศรีธรรมราช เมืองที่ชาญฉลาดบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว	นางสาวสุนิษา คิดใจเดียว	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3	4807614	กลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เทศบาลนครสงขลา โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)	นางสาววิลาสินี ธนพิทักษ์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
4	4807752	การสร้างกลไกใหม่ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารในเทศบาลนครยะลา ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	นายชูโฮมิน เจ๊ะมะลี	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
5	4807862	การพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะเศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลเมืองปากพูนและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนเศรษฐกิจสีเขียว	นายฤกษ์เดช เจริญสุธาสินี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6	4807497	พัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่เมืองเศรษฐกิจสีเขียวต้นแบบ: เชื่อมโยงเมือง ชุมชน และระบบนิเวศด้วยการยกระดับสินค้าและบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม	นายจักรพันธ์ พิธีวรฤทัย	บริษัท เลิร์นดู จำกัด
7	4807696	กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการยกระดับระบบเศรษฐกิจพื้นฐานและการจัดการพื้นที่ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว	นางสาวกาญจนารัตน์ ไมรินทร์	มหาวิทยาลัยพะเยา
8	4807727	การสร้างระบบนิเวศน์ในการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการ ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรในการสร้างเมืองน่าอยู่ในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน มะพร้าวน้ำหอม จังหวัดราชบุรี โดยสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากเกษตรกรในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม	นายรุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9	4807745	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับธุรกิจ HORECA ที่เชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเมืองสกลนคร	นายนิมิต เหมงเวหา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10	4807784	การยกระดับห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวสู่จุดหมายปลายทางสีเขียวของเมืองคอกหงส์	นายปรัชญากรณ์ ไชยคช	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11	4807803	การจัดการขยะอาหารอย่างครบวงจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว	นายพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
12	4807832	โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองและชุมชนนิเวศน่าอยู่ บางขุนเทียนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวด้านอาหาร ทะเลและการท่องเที่ยวฐานชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย กระบวนการพื้นที่ร่วมทดลองปฏิบัติการจริง	นางสาวพิมพ์พร ไชยพร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13	4807837	การยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่เมืองลำปางสู่การ เติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	นายยงยุทธ แก้วเต็ม	สถาบันพระบรมราชชนก
14	4807841	โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ โรงแรมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่กลุ่ม เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว	นายนิกร มหาวັນ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15	4807869	การยกระดับฐานเศรษฐกิจสีเขียวนครระยอง	นายภูมิศักดิ์ เลิศรัตนันท์	บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
16	4807888	การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรชุมชนและ ช่องทางจำหน่ายโดยรถพุ่มพวงของตลาดสด เทศบาลเมืองเมืองปัก บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว	นางเนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี